



ไม่ยอมเข้าใจกันเลย

คนที่ไม่ยอมเข้าใจอะไรๆ นี่ต้องถือว่า เป็นเรื่อง ที่ลำบากอย่างยิ่งจริงๆ ในการทำงานที่ต้องมานั่งพยายาม อธิบายให้เข้าใจ

อย่างเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงาน เรื่องค้า มนุษย์ รัฐบาลก็พยายามบอกพยายามอธิบายจนปากเปียกปากแฉะแล้วว่า ทำมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านๆ มา ตั้งเยอะ ต่างชาติก็ยังไม่ยอมเข้าใจ สหรัฐฯ ก็ยังตะบี้ตะบันให้ ประเทศไทยซ้ำซากอยู่กับระดับ Tier 3 ต่อเนื่องกันเป็น ปีที่ 2 อยู่ได้

เรื่องคุณภาพการบินของไทยก็เช่นกัน อุตสาหกรรมการบิน แล้วว่า รัฐบาลมีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่นับ ตั้งแต่ถูก ICAO ปักธงแดง จนภาพลักษณ์สายการบิน ของไทยได้รับผลกระทบหนักไปแล้ว ล่าสุด ยังมาโดน องค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) ประกาศลดอันดับไทย อยู่ให้อยู่ใน Category 2 อ้างว่า ไม่สามารถแก้ไข 36 ข้อบกพร่องได้ครบตามมาตรฐานของ ICAO ได้

พวกต่างชาตินี้ช่างไม่ยอมเข้าใจอะไรกันบ้างเลย ก็เหมือนอย่างเรื่องที่ นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูต สหรัฐฯ ประจำประเทศไทย แสดงความกังวลเกี่ยวกับ กฎหมายไทย เกี่ยวกับการตัดสินของระบบยุติธรรมเมือง

ไทยที่เกี่ยวกับ มาตรา 112 จนกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ คนไทยต้องมีการแสดงพลังให้รู้ว่า

ทุกประเทศล้วนมีกฎหมายเฉพาะของแต่ละประเทศ ฉะนั้นโปรดเข้าใจกันด้วย จะเข้าใจกันยากเย็นอะไรนักหนา เช่นนั้นหรือ

ล่าสุดนายมาร์ค เคนท์ เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ @KentBKK โดยเป็นการรีทวีตเหตุการณ์ทหารจับกุม นักศึกษาที่เดินทางไปอุทยานราชภักดิ์ พร้อมระบุว่า “I had hoped the fact 200 people allowed to demonstrate at the US Embassy, might be relaxation on freedom of assembly”

แปลเป็นไทยก็คือว่า “ผมเคยหวังไว้ว่า การที่รัฐบาล อนุญาตให้มีการชุมนุมหน้าสถานทูตสหรัฐฯ ถึง 200 คน นั้น อาจแสดงให้เห็นถึงการผ่อนคลายมาตรการ จำกัดเสรีภาพในการชุมนุมเสียอีก”

นี่ไม่เข้าใจจริงๆ หรือว่า เป็นกรณีที่แตกต่างกัน จะมา เข้าใจรวมๆ กันไม่ได้

แสดงว่า พวกต่างชาติ คงไม่เคยดูกรุงเทพโพลล์ ของ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลยสินะ ว่า ประชาชน ยังเชื่อมั่นในตัวบิ๊กตู เป็นอย่างมาก ยอมรับในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลบิ๊กตูว่า ดีกว่าทุกๆ รัฐบาลที่ผ่านมา

นี่ถ้าหัดดูผลโพลล์ของเมืองไทยให้มากๆ เข้าไว้ ต่างชาติน่าจะมีท่าทีที่ดีกว่านี้แน่ๆ ■

● อัคคี กัมปนาท ●